

Số 2171 /CV-HVBCCTT

V/v báo cáo kết quả phối hợp tổ chức

Hội thảo khoa học Quốc gia

Kính gửi: GS, TS. Lê Văn Lợi

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Được sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Quyết định số 14214-QĐ/HVCTQG, ngày 30/12/2022 về việc giao nhiệm vụ khoa học đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền (BC&TT) và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 822/T02-CTĐ ngày 17/3/2023 của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), ngày 14/4/2023, Học viện BC&TT và Học viện CSND đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp”. Học viện Báo chí và Tuyên truyền kính báo cáo đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả nổi bật đã đạt được như sau:

1. Về quy mô của Hội thảo

- Về đại biểu tham dự Hội thảo:

Hội thảo được tổ chức với quy mô lớn, có tổng số 600 đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cả nước tham dự, bao gồm:

+ *Đại biểu các cơ quan Trung ương:* Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Khoa học và công nghệ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam....

+ *Đại biểu các tỉnh, thành:* Đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo một số học viện, trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội; các học viện chính trị khu vực I, II, III, IV trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.



+ *Đại biểu Học viện BC&TT*: Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Học viện.

+ *Đại biểu Học viện CSND*: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên được triệu tập.

+ *Đại biểu có bài tham luận*.

- Về số lượng bài viết gửi về Hội thảo:

Với sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 165 bài tham luận có chất lượng cao từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong cả nước và được biên tập thành 03 quyển Kỷ yếu (chia thành Tập I, Tập II và Tập III). Trong đó, Kỷ yếu Tập I và Tập III bao gồm tham luận của các tác giả là lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và nhiều địa phương trên cả nước, của các chuyên gia, nhà khoa học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học; Kỷ yếu Tập II bao gồm các bài tham luận của các tác giả thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã được xác định độ Mật và in ấn, phát, thu hồi đầy đủ tài liệu ngay sau Hội thảo đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, của ngành Công an về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Về chủ trì Hội thảo: Tham gia đồng chủ trì Hội thảo có 05 đồng chí:

+ GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

+ Trung tướng, GS, TS. Trần Minh Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

+ PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

+ PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

+ Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

2. Về giá trị, ý nghĩa của Hội thảo

Hội thảo được tổ chức thành công đã có ý nghĩa thiết thực đối với việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là trong lực lượng làm công tác thông tin –

tuyên truyền, tư tưởng – văn hóa, giáo dục, lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân, các lực lượng làm công tác 35 tại địa phương... Tại Hội thảo đã có 9 Báo cáo tham luận trực tiếp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu, các nhà khoa học. Trong đó tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thống nhất khẳng định: Đảng ta ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời đối với công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh mới.

Thứ hai, các tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà khoa học đã đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, chân thực về thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn, mạnh dạn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập nhất định như: việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 ở một số cơ quan còn chậm; lực lượng chuyên trách, nhóm chuyên gia còn mỏng, kỹ năng, luận cứ đấu tranh còn chưa thật vững chắc; nội dung, hình thức đấu tranh, phản bác có nơi còn mang tính hình thức, chưa thật sự hiệu quả... Một số ý kiến tham luận cũng tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời nêu lên những kinh nghiệm thực tế bổ ích.

Thứ ba, nhiều ý kiến phát biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ bối cảnh hiện nay, những thuận lợi và khó khăn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cần chủ động và nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt, xử lý thông tin trái chiều; cung cấp, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù.

Thứ tư, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, có hàm lượng khoa học cao đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích trong việc tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Cụ thể là: cần tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải thực sự là những chuyên gia

giỏi, tâm huyết để hướng dẫn, chỉ đạo hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội tham gia tích cực vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Đây là những vấn đề căn cốt trong việc tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an, đơn vị nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là nhân tố quyết định trên mặt trận này.

3. Về công tác tuyên truyền phục vụ Hội thảo

Công tác tuyên truyền phục vụ Hội thảo đã được Học viện BC&TT và Học viện CSND phối hợp thực hiện thống nhất, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng. Tính đến ngày 16/4/2023 (sau khi tổ chức Hội thảo 2 ngày), đã có 14 kênh báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đưa tin tuyên truyền về Hội thảo. Trong đó nổi bật có: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Công an nhân dân, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an... Các tin, bài, phóng sự đều có nội dung kỹ lưỡng, dày dặn, được biên tập công phu và hình ảnh sinh động, phản ánh đậm nét chất lượng của Hội thảo.

4. Một số kiến nghị, đề xuất

Hội thảo đã thực sự là một diễn đàn khoa học có chất lượng trong việc khuyến nghị những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Để thực sự phát huy giá trị, ý nghĩa của Hội thảo, Học viện BC&TT có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Một là, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao Học viện BC&TT phối hợp với Học viện CSND chất lọc các ý kiến tham luận, góp ý sau Hội thảo để tham mưu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35 trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Hai là, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trọng tâm là phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 của các cơ quan Trung ương, địa phương, các bộ, ban, ngành tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp cũng như cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học với Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan của Trung ương, địa phương, các bộ, ban, ngành trong và ngoài ngành Công an bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau nhằm trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, kính đề xuất đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh duyệt chủ trương tặng Giấy khen của Học viện đối với 02 tập thể cấp Phòng, Ban vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức Hội thảo.

Trên đây là báo cáo kết quả nổi bật trong quá trình Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: *"Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp"*.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng báo cáo và kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC



[Handwritten Signature]

Phạm Minh Sơn